

## **BÁO CÁO**

**Tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng  
ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014  
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI**

### **A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Đảng bộ huyện có 53 chi, đảng bộ trực thuộc (16 đảng bộ, 37 chi bộ); 219 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Tổng số đảng viên là 2.790 đồng chí, trong đó: đảng viên là nữ chiếm 34,37%; đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm 52,58%.

#### **1. Thuận lợi**

Đảng bộ huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của các Ban Đảng tỉnh. Từ năm 2014 đến nay, cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ huyện đã nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế bầu cử trong Đảng, hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Đại hội đảng bộ các cấp trong hai nhiệm kỳ vừa qua đã hoàn thành xuất sắc công tác bầu cử, góp phần quan trọng để đại hội thành công tốt đẹp.

#### **2. Khó khăn**

Năng lực, kinh nghiệm công tác, quản lý điều hành, tập hợp quần chúng của một số cán bộ, công chức có mặt còn hạn chế; một số ít cán bộ, công chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

### **B. KẾT QUẢ**

#### **I. Công tác quán triệt, cụ thể hóa**

##### **1. Công tác quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn số 03-HD/TW**

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng về công tác Đại hội trong đó có quyết định, hướng dẫn về quy chế bầu cử trong Đảng. Đối với Quyết định số 244-



QĐ/TW, ngày 09/6/2014, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 270 hội nghị học tập, quán triệt (*cấp huyện 01; chi, đảng bộ trực thuộc huyện 45; chi bộ thuộc đảng ủy cấp xã 224*) với 2.097 lượt cán bộ, đảng viên tham gia; đối với Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 20/3/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 07 hội nghị, 219 buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan cho 3.273 cán bộ, đảng viên.

Qua việc quán triệt, học tập đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác đại hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện.

## **2. Việc cụ thể hóa Quy chế bầu cử, Hướng dẫn của Trung ương và ban hành các quy định, hướng dẫn theo thẩm quyền**

Thực hiện Quy chế bầu cử, Hướng dẫn của Đảng về thực hiện quy chế bầu cử, Ban Thường vụ Huyện ủy không xây dựng văn bản cụ thể hóa. Trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn về công tác nhân sự và thực hiện chi thị về đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm công tác bầu cử đảm bảo đúng quy định của Đảng.

## **3. Công tác kiểm tra, xử lý những vấn đề phát sinh**

Trong thời gian chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau đại hội, nhất là những dư luận xung quanh công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp. Để tổ chức thành công hai nhiệm kỳ đại hội vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở tại địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác đại hội, đặc biệt là công tác chỉ đạo đại hội điểm để tổ chức rút kinh nghiệm; kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh làm ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước khi tổ chức đại hội.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Đối với chương I (Quy định chung)**

Trong hai nhiệm kỳ đại hội việc bầu cử trong Đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đảm bảo theo nguyên tắc tập trung dân chủ; bình đẳng, trực tiếp, đa số quá bán; nhân sự được giới thiệu ứng cử đảm quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Sau đại hội kết quả bầu cử từ chi bộ đến đảng bộ trực thuộc đều được chuẩn y của cấp ủy có thẩm quyền theo quy định.

Hình thức bầu cử tại đại hội Đảng bộ các cấp được các cấp ủy, tổ chức đảng áp dụng bằng hình thức phù hợp đảm bảo theo quy chế bầu cử trong Đảng, đối với hình thức



bỏ phiếu kín được áp dụng để bầu ban chấp hành đảng bộ, chi bộ; bầu bí thư, phó bí thư; bầu UBKT, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT; bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Hình thức biểu quyết giơ tay (sử dụng thẻ đảng viên để biểu quyết) được áp dụng để bầu các cơ quan điều hành, giúp việc đại hội, hội nghị; thông qua số lượng và danh sách bầu cử. Từ đối tượng và phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc, hình thức bầu cử đã được Trung ương hướng dẫn đầy đủ, cơ bản phù hợp với bối cảnh hiện tại; các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên đã áp dụng, thực hiện linh hoạt, hiệu quả nội dung trên tại các kỳ đại hội của mình.

## **2. Đối với chương II (Nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử)**

### *- Nhiệm vụ của cấp ủy cấp triệu tập đại hội*

Trong hai nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 cấp ủy cấp triệu tập đại hội đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều lệ, quy định, hướng dẫn của Đảng. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác chuẩn bị các vấn đề về nhân sự đại biểu, đề án nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra và kế hoạch tổ chức đại hội; quyết định và thông báo thời gian khai mạc đại hội trước 30 ngày làm việc; thông báo số lượng đại biểu và phân bổ đại biểu cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; chỉ đạo việc bầu cử đại biểu bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục quy định.

### *- Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch*

Đoàn chủ tịch đại hội các cấp đã điều hành công việc của đại hội và làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo theo chương trình, quy chế làm việc đã được đại hội biểu quyết thông qua; chủ động, linh hoạt xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình điều hành đại hội. Trong đó, điều hành việc bầu cử; hướng dẫn để đại hội thảo luận tiêu chuẩn cấp ủy viên, số lượng, cơ cấu cấp ủy; tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên đều được đoàn chủ tịch định hướng đúng theo nhân sự đã dự kiến, có được sự đồng thuận và nhất trí cao của các đại biểu dự đại hội, tại hai nhiệm kỳ đại hội không có người ứng, đề cử ngoài danh sách mà cấp ủy khóa trước đã chuẩn bị.

Hạn chế: Việc điều hành của đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội có nơi, có nội dung còn lúng túng, chưa khoa học. Việc gợi ý thảo luận có nơi chưa trọng tâm các vấn đề cần thảo luận; trong thảo luận có nơi còn chung chung, ý kiến tham gia thảo luận chưa nhiều, chưa sâu, một số báo cáo tham luận ngắn, chất lượng chưa cao.

### *- Nhiệm vụ của đoàn thư ký*

Trong xuất tiến trình diễn ra đại hội, Đoàn thư ký đại hội với tinh thành trách nhiệm đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công theo quy chế làm việc của đại hội; thực hiện ghi biên bản, tổng hợp đầy đủ, trung thực ý kiến của các đại biểu dự đại hội; kịp thời dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của đoàn chủ tịch, của đại hội liên quan đến bầu cử. Chủ động thực hiện thu nhận, bảo quản hồ sơ, tài liệu sau khi đại hội kết thúc và giúp đoàn chủ tịch giao nộp cấp ủy khóa mới theo quy định.



Hạn chế: Việc thu nhận, bảo quản hồ sơ, tài liệu sau khi đại hội kết thúc để giao nộp cấp ủy khóa mới có nơi còn chậm; lưu trữ chưa khoa học.

*- Chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm phiếu*

Thực hiện nhiệm vụ do đại hội phân công, Ban kiểm phiếu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu trực tiếp cho đại biểu, kiểm số phiếu phát ra và phiếu thu về báo cáo đại hội, kiểm phiếu bầu; ... với tinh thần làm việc công tâm, khách quan, phát huy dân chủ, đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng với những phiếu bầu của đại biểu, Ban kiểm phiếu đã kịp thời tổng hợp danh sách những đại biểu trúng cử cấp ủy và giữ các chức danh chủ chốt khóa mới để công bố kết quả bầu cử theo quy định.

Hạn chế: Trong hai nhiệm kỳ đại hội việc kiểm phiếu trên địa bàn huyện được thực hiện bằng máy vi tính, nên việc lựa chọn nhân viên kỹ thuật hỗ trợ kiểm phiếu ở một số đảng bộ cơ sở chất lượng chưa cao, còn lúng túng trong một số thao tác.

*- Về áp dụng đối với việc bầu cử không phải đại hội*

Việc áp dụng Quy chế bầu cử trong Đảng đối với bầu cử không phải tại đại hội là hoàn toàn hợp lý trong điều kiện thực tế hiện nay.

**3. Đối với chương III (Ứng cử, đề cử, quyền bầu cử, danh sách bầu cử, phiếu bầu cử)**

- Việc ứng cử, thủ tục ứng cử và đề cử, thủ tục đề cử được Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, thực hiện công khai, khách quan, mở rộng dân chủ trong Đảng, tập hợp mọi trí tuệ của đảng viên. Quyền bầu cử được thực hiện đảm bảo đúng theo Quy chế bầu cử trong Đảng, ở đại hội đảng viên chỉ có đảng viên chính thức mới có quyền bầu cử, ở đại hội đại biểu chỉ có đại biểu chính thức mới có quyền được bầu cử.

*- Về số dư và danh sách bầu cử*

Thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, Hướng dẫn của cấp trên về công tác nhân sự tại đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo chi bộ, đảng bộ cơ sở rà soát quy hoạch và giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới và các chức danh chủ chốt. Số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử cấp ủy và Ban Thường vụ cấp ủy đều nhiều hơn số lượng cần bầu 15%, đảm bảo đúng nguyên tắc của quy chế và hướng dẫn của cấp trên. Danh sách bầu cử xếp thứ tự tên người theo vần A,B,C tạo điều kiện thuận lợi để đại biểu dễ theo dõi và lựa chọn trước khi bầu.

- Phiếu bầu cử: Phiếu bầu in họ và tên những người trong danh sách bầu cử được sắp xếp khoa học, hợp lý và phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người bầu cử nghiên cứu và bỏ phiếu.

*- Danh sách trích ngang của các ứng cử viên*



Tại đại hội đại biểu đảng bộ huyện và đại hội một số đảng bộ cơ sở trước khi tiến hành bầu cấp ủy khóa mới, đoàn chủ tịch đại hội đã chuẩn bị máy chiếu trên màn hình lớn của hội trường để cung cấp danh sách trích ngang các ứng cử viên đảm bảo đầy đủ các thông tin cá nhân để đại biểu nghiên cứu, lựa chọn trước khi bầu. Qua đó, kết quả bầu cử có số phiếu tập trung cao, đảm bảo cả về số lượng và cơ cấu.

#### **4. Đối với chương IV (Trình tự, thủ tục bầu cử)**

##### *- Bầu cấp ủy*

Các đồng chí được tín nhiệm bầu vào cấp ủy khóa mới đều đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và quy định tiêu chuẩn chức danh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Đảm bảo số lượng đúng theo hướng dẫn của cấp trên; cơ cấu các ngành, các lĩnh vực, dân tộc thiểu số và cơ cấu nữ hợp lý phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương; cấp ủy viên khóa mới được đại hội bầu đảm bảo được 3 độ tuổi và có tính kế thừa cao.

Kết quả bầu cử cấp ủy: Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp huyện bầu được 37 đồng chí, cấp cơ sở bầu được 179 đồng chí; nhiệm kỳ 2020-2025, cấp huyện bầu được 35 đồng chí, cấp cơ sở bầu được 161 đồng chí.

##### *- Bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên*

Nhân sự bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên được phân bổ ở tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc, số đại biểu bầu 100% theo dự kiến đảm bảo về cơ cấu và tiêu chí của đại biểu. Qua kết quả thăm tra tư cách đại biểu, 100% đại biểu đủ tư cách dự đại hội.

Kết quả: Nhiệm kỳ 2015-2020 các chi, đảng bộ cơ sở đã bầu được có 220 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Nhiệm kỳ 2020-2025 các chi, đảng bộ cơ sở đã bầu được 193 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX.

##### *- Bầu đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch hội nghị ở phiên họp đầu tiên của cấp ủy khóa mới*

Thực hiện Quy chế bầu cử và Hướng dẫn của Đảng việc bầu đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch hội nghị đều được thực hiện đảm bảo theo quy định. Đồng chí bí thư hoặc phó bí thư khoá trước được tái cử làm triệu tập viên, khai mạc và chủ trì phiên họp cho đến khi bầu xong đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch hội nghị. Số lượng đoàn chủ tịch từ cấp cơ sở đều đảm bảo về số lượng từ 01 đến 03 đồng chí.

##### *- Bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy, ủy ban kiểm tra*



Trong hai nhiệm kỳ Đại hội đã bầu một lần đủ số lượng cần bầu, đảm bảo cơ cấu theo dự kiến, nhân sự trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Danh sách bầu cử tại đại hội (hội nghị) cơ bản đảm bảo số dư theo quy định.

Kết quả: Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 cấp cơ sở bầu 52 ủy viên ban thường vụ, cấp huyện bầu 10 ủy viên ban thường vụ; nhiệm kỳ 2020-2025 cấp cơ sở bầu 57 ủy viên ban thường vụ, cấp huyện bầu 10 ủy viên ban thường vụ. Bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các cấp đều đảm bảo cơ cấu, đủ số lượng quy định.

### **5. Đối với chương V (Tính kết quả và chuẩn y kết quả bầu cử)**

#### *- Tính kết quả bầu cử*

Trong hai nhiệm kỳ vừa qua việc tính kết quả bầu cử được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, tùy thuộc vào hình thức đại hội việc tính kết quả bầu cử được chỉ đạo thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn của quy chế bầu cử; người trúng cử đều đạt số phiếu bầu quá bán so với số phiếu bầu hợp lệ.

#### *- Biên bản bầu cử*

Biên bản bầu cử đều được triển khai thực hiện đảm bảo theo mẫu và được lập thành 3 bản có chữ ký của đồng chí thay mặt đoàn chủ tịch và trưởng ban kiểm phiếu. Thực hiện xong nhiệm vụ kiểm phiếu, ban kiểm phiếu thực hiện niêm phong để đoàn chủ tịch giao cho cấp ủy khóa mới lưu trữ.

#### *- Chuẩn y kết quả bầu cử.*

Sau khi đại hội kết thúc các cấp ủy khóa mới chủ động báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp về biên bản bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, danh sách trích ngang, sơ yếu lý lịch của từng thành viên và đã được chuẩn y đảm bảo theo quy định. Việc chuẩn y kết quả bầu cử được cấp ủy cấp trên ban hành đảm bảo đúng thời gian quy định.

### **6. Đối với chương VI (Xử lý vi phạm)**

Trong hai nhiệm kỳ Đảng bộ huyện và các chi bộ, đảng bộ cơ sở không tiếp nhận trường hợp nào có đơn thư khiếu nại về việc bầu cử và vi phạm quy chế bầu cử trong Đảng.

## **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm và nguyên nhân**

#### *1.1. Ưu điểm*

Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác quán triệt, triển khai Quy chế bầu cử trong đảng, Hướng dẫn của cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Thông qua việc học tập, quán triệt đa phần cán bộ, đảng viên hiểu rõ



và nắm vững các nội dung trong công tác bầu cử của Đảng từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên, đại biểu trong công tác bầu cử; nội dung quy chế được quy định chặt chẽ, rõ ràng, đầy đủ, đảm bảo phát huy dân chủ, bình đẳng trong bầu cử. Công tác bầu cử tại Đại hội, hội nghị cũng như công tác bổ sung trong nhiệm kỳ được thực hiện đảm bảo dân chủ, đúng cơ cấu, đủ số lượng cần bầu, nhân sự trúng cử đạt số phiếu cao.

### *1.2. Nguyên nhân*

Trong quá trình thực hiện luôn có sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng tỉnh, vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở và người đứng đầu các cấp ủy; sự phối hợp có hiệu quả giữa các cấp ủy, tổ chức đảng với các Ban xây dựng Đảng huyện. Bên cạnh đó đa phần các cấp ủy đã tích cực nghiên cứu các nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng, kịp thời xin ý kiến chỉ đạo cấp ủy cấp trên giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

## **2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân**

### *2.1. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc*

Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa dành thời gian để nghiên cứu kỹ các nội dung trong quy chế bầu cử nên trong quá trình thực hiện có lúc còn lúng túng, nhất là công tác điều hành của đoàn chủ tịch ở cơ sở.

### *2.2. Nguyên nhân*

Trình độ năng lực công tác của một số đồng chí lãnh đạo cấp ủy có mặt còn hạn chế nên chất lượng thực hiện có nơi chưa cao. Khả năng nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng của một số tổ chức Đảng còn yếu.

## **3. Bài học kinh nghiệm**

**Một là**, Thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai học tập Quy chế bầu cử và Hướng dẫn bầu cử của cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên từ đó giúp cho đảng viên nắm vững các nội dung trong Quy chế để thực hiện tốt các quyền, nhiệm vụ, trách nhiệm của cá nhân trong công tác bầu cử.

**Hai là**, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn của cấp trên. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, cho ý kiến giải quyết các khó khăn vướng mắc ở cơ sở trong triển khai thực hiện.

**Ba là**, Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện làm chắc các nội dung Quy chế, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung, lựa chọn nhân sự tham gia đoàn chủ tịch, thư ký và tổ kiểm phiếu; chủ động phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong công tác chuẩn bị và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bầu cử.

**Bốn là,** Áp dụng công nghệ thông tin trong đại hội, đặc biệt là công tác bầu cử nhằm giúp ban kiểm phiếu rút ngắn thời gian kiểm phiếu đồng thời nâng cao chất lượng, độ chính xác về cách tính kết quả bầu cử. *ty*

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**

**BÍ THƯ**



**Tân Thị Quế**





















**TỔNG HỢP**

Số cấp ủy viên không được cấp ủy khóa trước giới thiệu vào ban thường vụ khóa mới nhưng ứng cử, được đề cử và có tên trong danh sách bầu ban thường vụ; Số ủy viên ban thường vụ không được giới thiệu bầu bí thư, phó bí thư nhưng ứng cử, được đề cử bầu bí thư, phó bí thư (Kèm theo Báo cáo số 549-BC/HU, ngày 10/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy)

Biểu số 03

STT	TIÊU CHÍ	NHIỆM KỲ 2015-2020			NHIỆM KỲ 2020-2025			GHI CHÚ
		TỔNG SỐ	Cấp cơ sở*	Cấp trên trực tiếp của cơ sở	TỔNG SỐ	Cấp cơ sở*	Cấp trên trực tiếp của cơ sở	
1	Tổ chức trực thuộc** Trong đó: Tổ chức đảng đã tổ chức đại hội	52	51	1	54	53	1	
2	Tổ chức đảng có cấp ủy viên tự ứng cử, được đề cử vào danh sách bầu cử ban thường vụ	0						
3	Số cấp ủy viên tự ứng cử, được đề cử và có tên trong danh sách bầu ban thường vụ Trong đó:	0						
	Số cấp ủy viên trúng cử							
	Số cấp ủy viên không trúng cử							
4	Tổ chức đảng có ủy viên ban thường vụ tự ứng cử, được đề cử vào danh sách bầu cử bí thư, phó bí thư	0						
5	Số ủy viên ban thường vụ tự ứng cử, được đề cử và có tên trong danh sách bầu bí thư, phó bí thư Trong đó:	0						
	Số ủy viên ban thường vụ trúng cử							
	Số ủy viên ban thường vụ không trúng cử							



















